



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๓๐

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๖/ ๑๘๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำโครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุค New normal ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุค New normal ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดประชุมแนวทางและการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการแล้ว ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๓/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการ NCD Board จังหวัดพังงา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการพัฒนาระบบบริการ NCD ในยุค New normal และติดตามงานการจัดการข้อมูลพื้นที่ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารรับทราบ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน อันจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและเสริมสร้างความโปร่งใส เห็นควรนำโครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุค New normal ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดพิจารณาอนุมัติให้นำโครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุค New normal ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางจอมขวัญ วรรณกรรม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วัน/เดือน/ปี: ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ขอนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ดังนี้-

๑. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในยุค New Normal ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. โครงการพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในยุค New Normal ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. รายงานกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Board) ของจังหวัดพังงา

๔. รายงานสรุปผลการติดตามโครงการฯ

๕. รายงานภาพกิจกรรมโครงการ

๖. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพลอยนภัส พฤติธรรมกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจอมขวัญ วนะกรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นุภัฏฯ

(นางสาวหทัยพร วรรณศิริชม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕